

Số: 30/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 1988

CHỈ THỊ
Về việc tổ chức và quản lý nghề in lụa
trên địa bàn thành phố

Căn cứ đề nghị của Sở Văn hoá Thông tin (công văn số : 244/VHTT ngày 27/4/1988) và kiến nghị của Ban Cải tạo công thương nghiệp thành phố (công văn số 130/CV- BCT ngày 14/6/1988), Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương việc tổ chức và quản lý ngành in lụa ở thành phố như sau :

1/- Ngày 15/3/1985 Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định số 43/QĐ-UB về tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố, bao gồm các phương pháp in cao, in bằng, in lõm, kể cả in li-tô, in ronéo, in lụa (in lưới) v.v...

Về in lụa là hình thức in qua màng lụa, chữ và hình ảnh được trở hoặc được phơi từ phim (hoặc giấy bóng) sang bề mặt của lụa. Bằng phương pháp này, in lụa có thể in bất kỳ một ấn phẩm nào. Do tính chất trên, ngành in lụa phải tuân thủ các nguyên tắc trong bản quy định về tổ chức và quản lý ngành in trên địa bàn thành phố ban hành theo quyết định số 43/QĐ-UB ngày 15/3/1985 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2/- Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin tổ chức quản lý nghề in lụa một cách hợp lý, đảm bảo không để sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng in các ấn phẩm bất hợp pháp. Các cấp quận, huyện, các phường, xã, các ban, ngành không có chức năng không được tổ chức hoặc cấp giấy phép cho các cơ sở in lụa.

3/- Nghiêm cấm tư nhân tổ chức in lụa dưới bất kỳ hình thức nào.

4/- Các trung tâm dạy nghề của các quận, huyện, ban ngành không được mở lớp đào tạo nghề in lụa. Việc dạy nghề in lụa giao cho ngành in thành phố đảm nhận.

5/- Các đơn vị ngoài ngành in thành phố không được tổ chức in lụa. Các xí nghiệp in quốc doanh của thành phố, của quận huyện và các ban, ngành nếu tổ chức cơ sở in lụa phải do Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin quyết định và hoạt động có kế hoạch. Các hoạt động sản xuất kinh doanh in lụa phải được đưa vào kế hoạch

chính của xí nghiệp. Các xí nghiệp in phải tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục nhận in, không được sử dụng việc in lụa để đơn thuần cải thiện đời sống.

6/- Một số cơ sở sản xuất tiểu, thủ công nghiệp có công đoạn in lụa trong quy trình sản xuất khép kín, được phép tổ chức cơ sở in lụa, nhưng phải đăng ký, xin phép Sở Văn hóa Thông tin.

7/- Những đơn vị không có chức năng, nhưng tự tiện tổ chức in lụa đều là phạm pháp.

8/- Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện, Công an thành phố, Ban Quản lý thị trường thành phố, Ban Cải tạo công thương nghiệp thành phố, phối hợp cùng Sở Văn hóa Thông tin thành phố triển khai thực hiện chỉ thị này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Duy Liên